

มติชนรายวัน
พ.ศ. 31 มี.ค. 54

การเมืองเยอรมันนี้และปริญญาเอก

วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ความชื่นชอบของประชาชนเยอรมันในตัวนักการเมืองที่มีปริญญาเอก ทำให้นักการเมืองอนาคตไกลคนหนึ่งใช้วิธีลอกงานวิชาการของคนอื่นเพื่อให้ได้ปริญญาเอกกับเขาบ้าง เขาทำได้สำเร็จจนได้กลายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ประชาชนนิยม แต่ในที่สุดก็หนีความจริงที่ว่าสิ่งที่ทำไว้ในอดีตมักตามมาเรียกเก็บบัญชีเสมอไปไม่ได้

Karl-Theodor zu Guttenberg รัฐมนตรีคนดังกล่าวลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อเร็ว ๆ นี้เมื่อมีคนไปขุดคุ้ยวิทยานิพนธ์ที่ทำเสร็จในปี 2006 ของเขา และพบว่าเขาลอกคนอื่นมาทั้งดิบ ๆ อยู่เป็นจำนวนหลายแห่ง

ในประเทศที่พัฒนาแล้วคงไม่มีดินแดนใดที่บ้าปริญญาเอกในหมู่นักการเมืองเท่าเยอรมันนี้ ในจำนวน ส.ส. 114 คน มีถึงร้อยละ 20 ที่จบปริญญาเอก (นายกรัฐมนตรีนาง Angela Merkel ก็จบปริญญาเอกเหมือนกัน) ในสหรัฐอเมริกา มี ส.ส. จบปริญญาเอกเพียงร้อยละ 3 และไม่มีวุฒิสมาชิกคนใดเลยที่จบปริญญาเอก คนในประเทศพัฒนาแล้วไม่เห็นความจำเป็นในการเลือก ส.ส. ที่เรียนจบปริญญาเอกซึ่งเหมาะกับการเป็นอาจารย์มากกว่าเป็นนักการเมือง

The Economist แสดงตัวเลขที่น่าสนใจว่าในกลุ่มคนที่เกิดปีเดียวกัน เริ่มเข้าโรงเรียนปีเดียวกันและเรียนจบไปจบปริญญาเอกนั้นมีสัดส่วนดังนี้ สูงสุดคือปอตุเกส ร้อยละ 3.8 อังกฤษ (ร้อยละ 2.1) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 1.2) ญี่ปุ่นและเกาหลี (ร้อยละ 1.1) สวีเดน (ร้อยละ 3.2) สวิสเซอร์แลนด์ (ร้อยละ 3.2) เยอรมันนี้ (ร้อยละ 2.2)

Guttenberg นักการเมืองหน้าตาดีและมาดดี ปัจจุบันอายุเพียง 40 ปี สืบเชื้อสายจากเจ้าเยอรมันย้อนไปตั้งแต่ ค.ศ. 1158 ถ้ารัฐธรรมนูญ Weimar ไม่ยกเลิกฐานันดรเขาก็จะมีฐานะเป็น Baron ภรรยาเขาเป็นโพลนของนายกรัฐมนตรีคนแรกของเยอรมันนี้ คือ Otto von Bismarck ผู้มีชื่อเสียง

Guttenberg ร่ำรวยเพราะมีที่ดินเป็นมรดกสืบทอดมามากมายในเมือง Guttenberg ใน Bavaria เขาอยู่ในปราสาทที่บรรพบุรุษอยู่กันมาตั้งแต่ ค.ศ. 1482 ปู่และพ่อของเขาก็เป็นนักการเมืองเช่นกัน

เขาเรียนจบปริญญาตรีด้านกฎหมายและการเมืองจาก University of Bayreuth สอบผ่านการสอบของรัฐในเวลาต่อมาซึ่งเทียบเท่าปริญญาโทในปี 1999 ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ในปี 2002 และเป็นเลขาธิการพรรค Christian Social Union (CSU) เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ก่อนที่จะเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในรัฐบาลแรกของนาง Merkel และตั้งแต่ปี 2009 ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เมื่อดูโหวตเชิงสไตล์เยอรมันแล้ว Guttenberg มีโอกาสไปได้ไกลถึงนายกรัฐมนตรี เพราะทั้งมีความสามารถ หล่อ รวย มีเสน่ห์ (คะแนนที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. คือร้อยละ 60) จนเป็นนักการเมืองที่ป๊อปปูล่าสุดคนหนึ่งของประเทศ ในใจเขาคือสิ่งเดียวที่จะทำให้เขามั่นใจว่าไปถึงดวงดาวแน่ก็คือปริญญาเอก และนี่คือสาเหตุของความดับของเขา

นักการเมืองผู้สืบทอดมาจาก Leopold II จักรพรรดิโรมันด้วยผู้นี้ ได้กระทำการที่ผิดจริยธรรมอย่างสำคัญ วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกด้านกฎหมายของเขาเป็นเรื่องวิวัฒนาการของกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป อยู่ภายใต้การดูแลของศาสตราจารย์ Peter Häberle แห่ง University of Bayreuth มหาวิทยาลัยเดียวกับที่เขาจบปริญญาตรีและโทมา

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2011 มีผู้คนนำหลักฐานมาเปิดเผยต่อสาธารณะว่าเขาลอกข้อความโดยตรงมาจากหลายแหล่งในหลายส่วนของวิทยานิพนธ์โดยไม่ระบุแหล่งที่มาบ้างก็เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ งานของอาจารย์ที่ปรึกษา คำปราศรัย เอกสารศึกษาของนักศึกษา

เมื่อถูกกรูหนักเข้าเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ใช้ไต่เตลดอกเตอร์เป็นการชั่วคราว ต่อมาก็บอกว่าไม่ต้องการใช้ไต่เตลดอกเตอร์อีกต่อไปแล้ว และต่อมาก็ขอร้องให้มหาวิทยาลัยถอนชื่อเขาออกจากการได้รับปริญญาเอก ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ทำในเวลา 2 วันต่อมา เพราะมหาวิทยาลัยเองก็สืบสวนและพบว่ามีการไม่ระบุที่มาของข้อความในวิทยานิพนธ์โดยลอกมาจากต้นฉบับอยู่ในหลายที่ตรงตามข้อกล่าวหา

ในตอนแรกนายกรัฐมนตรีหญิงออกมาปกป้องโดยบอกว่าเธอต้องการใช้งานรัฐมนตรี ไม่ให้ใช้งานผู้ช่วยนักวิจัย ซึ่งคำกล่าวส่อว่าไม่สนใจการกระทำผิดจริยธรรมนี้ กลุ่มนักศึกษาปริญญาเอกออกมาโจมตีว่าเธอพูดราวกับว่าการขอลดได้ปริญญาเอกมาเป็นเรื่องเล็กน้อย อย่างไรก็ตามประชาชนจำนวนมากอยู่ข้าง Guttenberg แต่ที่เขาอยู่ไม่ได้ในที่สุดก็

เพราะนักศึกษาปริญญาเอก 51,000 คนทั่วประเทศร่วมกันลงนามเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ปลดเขา

Guttenberg ลาออกจากการเป็น ส.ส. และรัฐมนตรีเมื่อต้นมีนาคม 2011 แต่เรื่องก็ยังไม่จบเพราะเขาถูกกล่าวหาว่าได้ใช้อภิสิทธิ์ของการเป็น ส.ส. ใช้บริการวิจัยของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทำวิทยานิพนธ์อันเป็นเรื่องส่วนตัว และยังแถมเอางานเขียน 6 ชิ้นไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิอีกด้วย

เรื่องการลอกวิทยานิพนธ์ของนักการเมืองนั้นมิได้มีแต่เฉพาะประเทศไทย และเยอรมันเท่านั้น นาย Vladimir Putin นาย Joe Biden รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็มีปัญหา สำหรับนาย Saif ลูกชายทายาททางการเมืองของ Muammar Qaddafi ก็กำลังจะถูกถอดปริญญาเอก

Joe Biden เคยถูกสอบสวนข้อหาลอกงานคนอื่นเอามาเป็นงานเขียนของตนเอง ตอนเรียนกฎหมายปีที่หนึ่งที่ Syracuse University สำหรับนาย Putin นั้นถูกกล่าวหาว่าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ของเขาในปี 1997 จาก St. Petersburg Mining Institute ลอกเนื้อหาตรง ๆ จากตำราอเมริกันเมื่อ 20 ปีก่อน และ 16 จาก 20 หน้าของบทหนึ่งลอกตรง ๆ มาจากหนังสืออเมริกันที่แปลเป็นภาษารัสเซีย มีคนเชื่อว่าเขาอาจไม่ได้อ่านวิทยานิพนธ์ด้วยซ้ำเพราะเชื่อว่ามีคนเขียนให้

สำหรับ Saif ที่จบปริญญาเอกจาก LSE (London School of Economics and Political Science) เมื่อปี 2008 นั้น ขณะนี้กำลังมีการสอบสวนว่าเขาไม่ได้เขียนวิทยานิพนธ์เอง มีหลักฐานมากขึ้นว่าเขาจ้างศาสตราจารย์จาก Garyounis University ใน Benghazi ชื่อ Dr. Menesi ซึ่งเรียนจบจากเยอรมันนี้เขียนวิทยานิพนธ์ให้เขา ที่น่าสังเกตก็คือไม่นานหลังจากที่ Saif ได้ปริญญาเอก อาจารย์คนนี้ก็ลาออกและได้งานดี เป็นผู้ว่าการธนาคารชาติของลิเบีย และต่อมาได้เป็นเอกอัครราชทูตประจำออสเตรีย

ความบ้าเห่อปริญญาเอกของประชาชนเยอรมันและการขาดจริยธรรมทำให้อนาคตของ Guttenberg จบลงอย่างที่นายกรัฐมนตรีและผู้สนับสนุนเขาเสียดายความรู้และความสามารถเป็นอย่างมาก

ใครที่ขอบเชื่อถือคนมีไต่เตลดอกเตอร์ คงตระหนักเมื่อได้อ่านเรื่องนี้แล้วว่าปริญญาเอกนั้นมีทั้งของจริงและของไม่จริง สิ่งที่เป็นของจริงแท้แน่นอนนั้นก็คือความรู้ของบุคคล ไม่ใช่ไต่เตลที่เป็นเปลือกนอก
